

ข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

เรื่อง อบต.ลานดอกไม้ รมรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %

นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ แจ้งรมรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยเน้นหนักในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำแผนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประกาศให้พื้นที่สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด กำชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายความปลอดภัยทางถนนเรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อปรบรมรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและให้ความร่วมมือในการสวมหมวกนิรภัยในขณะที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต การบาดเจ็บและพิการของคนไทย และสร้างความสูญเสียทั้งเศรษฐกิจและสังคม หากคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จะเป็นผู้ใช้จักรยานยนต์ พบว่ามีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายเสียชีวิต เป็นเด็กและเยาวชน แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บ พุทธศักราชที่สำคัญคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย

นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดยได้กำชับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยได้นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เพื่อสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วกัน โดยใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์ปิดไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ศาลาประชุมหมู่บ้าน โรงเรียน วัด เว็บไซต์ของอบต. การจัดทำข่าวแจก เป็นต้น



มีเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งนายก ๐๘๑-๓๘๕๖๓๐๓
โทร. / โทรสาร ๐๕๕-๘๕๒๐๓๓ , ๐๕๕-๘๕๒๐๓๓ วัน เวลาราชการ

www.landokmai.go.th